

THÁI THUY, KIẾN XƯƠNG

# Chủ động phòng, trừ lùn sọc đen



Nông dân Kiến Xương phòng, trừ sâu bệnh cho lúa xuân.

Để chủ động phòng, trừ bệnh lùn sọc đen (LSD) gây hại lúa xuân, huyện Thái Thụy đã hỗ trợ hơn 5,3 tấn thuốc trừ sâu để tập trung phun trừ trên 100% diện tích lúa xuân và các bờ máng, bờ cỏ, nơi rầy trú ngụ.

Vụ mùa năm 2017, Thái Thành là xã có diện tích lúa bị nhiễm bệnh LSD lớn nhất huyện với hơn 200ha, chiếm gần 50% tổng diện tích, trong đó có 53ha nhiễm trên 20%, mất trắng 33ha. Vì vậy, ngay từ khi bước vào sản xuất vụ lúa xuân năm 2018, người dân địa phương đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm ngăn chặn nguồn bệnh LSD lây lan, đặc biệt chú trọng phòng, trừ rầy lưng trắng (nguồn môi giới lây lan bệnh LSD). Cùng với các hộ dân khác trong xã, sau khi nhận được thuốc trừ rầy để phun trừ trong đợt này tôi cùng nhiều người dân khác rất phấn khởi, hăng hái ra đồng tập trung phun trừ cho kịp thời vụ. Qua đó góp phần ngăn chặn nguồn môi giới lây bệnh LSD.

Theo ông Phạm Hùng Khiêm, Giám đốc HTX SXKD DVNN xã Thái Thành: Thực hiện chiến dịch phun trừ rầy, HTX đã tiếp nhận hơn 10.000 gói thuốc trừ rầy Midan 10WP do UBND huyện hỗ trợ để cấp phát cho nông dân. Đồng thời, tổ chức cho bà con tập trung phun trừ vào hai ngày 29 - 30/3 trên toàn bộ hơn 400ha lúa xuân. Ngoài ra, HTX còn tổ chức phun toàn bộ bờ máng, bờ cỏ là nơi tiềm ẩn rầy rất nhiều. Vụ lúa xuân năm 2018, Thái Thụy gieo cấy 12.900ha. Hiện nay, lúa đang sinh trưởng, phát triển tốt. Tuy nhiên, trước diễn biến rầy lúa 1 nở rộ trên đồng ruộng cuối tháng 3, đầu tháng 4 với mật độ cao hơn trung bình nhiều năm, nơi cao hàng nghìn con/m<sup>2</sup>, đây là rầy có nguy cơ truyền vi rút LSD cho lúa xuân, đặc biệt trên diện tích lúa gieo thẳng, để chủ động phòng, chống bệnh LSD gây hại lúa xuân, huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện quyết liệt chiến dịch phòng, trừ rầy cho 100% diện tích lúa xuân và trên các nơi rầy trú ngụ, thời gian phun trừ từ ngày 27/3 đến ngày 5/4. Để tập trung cao cho chiến dịch, huyện đã trích ngân sách trên 1 tỷ đồng, hỗ trợ hơn 5,3 tấn thuốc trừ rầy Midan 10WP (gói 15 gam phun cho 1 sào lúa).

Ông Đào Đức Viện, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cho biết: Để chiến

dịch trừ rầy đạt hiệu quả cao, ngành Nông nghiệp huyện đã tăng cường cán bộ kỹ thuật bám sát cơ sở đón đóc, hướng dẫn nông dân phun thuốc, chủ động phòng ngừa bệnh LSD phát sinh, lây lan. Đồng thời, khuyến cáo nông dân chủ động kiểm tra đồng ruộng, nếu phát hiện các khóm lúa có biểu hiện thấp lùn, lá ngắn, xoắn, có màu xanh đậm, bộ rễ kém phát triển thì tiến hành nhổ bỏ, tiêu hủy ngay và cấy dặm lại bằng những cây lúa khỏe; bảo đảm có đủ nước tưới dưỡng cho lúa ở thời kỳ đẻ nhánh; diện tích lúa đang bị nhiễm rầy lưng trắng phải phun trừ không

được để tình trạng thiếu nước xảy ra. Bên cạnh đó, huyện cũng chỉ đạo các xã, thị trấn, ngành chức năng tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn, xử lý nghiêm theo thẩm quyền các trường hợp vi phạm. Kiến quyết không để các đại lý, cửa hàng trên địa bàn bán các loại thuốc bảo vệ thực vật kém chất lượng, thuốc hết hạn sử dụng...

Thời điểm này, nông dân các địa phương trong huyện Kiến Xương đang tập trung phun thuốc phòng, trừ một số loại sâu bệnh gây hại cho lúa xuân. Nhằm tránh

bệnh LSD phát sinh trở lại, ngành Nông nghiệp huyện chỉ đạo nông dân đồng loạt phòng, trừ rầy và đạo ôn.

Theo kết quả điều tra của Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện, trên các diện tích lúa xuân đang xuất hiện bệnh đạo ôn; hiện tượng ngộ độc hữu cơ; ngộ độc thuốc trừ cỏ và rầy lúa 1. Lúa rầy non bắt đầu nở rộ từ ngày 25/3 đến ngày 5/4, mật độ trung bình từ 20 - 30 con/m<sup>2</sup>, nơi cao từ 50 - 70 con/m<sup>2</sup>, cá biệt có ổ rầy lên tới hàng trăm con/m<sup>2</sup> và rải rác ổ trứng rầy từ 3 - 5/m<sup>2</sup> xuất hiện trên đồng ruộng ở hầu hết các xã, thị trấn. Ông Nguyễn Đức Thịnh, Trạm trưởng Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện cho biết: Toàn huyện có khoảng 600ha lúa bị nhiễm rầy, chủ yếu ở các xã Hồng Tiến, Bình Minh, An Bồi, Lê Lợi...

Với mật độ sâu bệnh như hiện nay, nếu bình thường thì chưa phải phun thuốc phòng, trừ. Nhưng ở vụ lúa mùa năm 2017, nhiều địa phương có diện tích lúa bị bệnh LSD; khả năng nguồn vi rút LSD còn lưu trú trên đồng ruộng, nếu không phòng, trừ rầy sớm và triệt để thì sẽ là nguồn môi giới truyền vi rút LSD cho lúa xuân. Do đó, hiện nay toàn huyện đang tập trung tuyên truyền, hướng dẫn kỹ thuật và đón đóc nông dân các địa phương khẩn trương trừ rầy kết hợp phòng, trừ bệnh đạo ôn cho các diện tích lúa bị sâu bệnh từ ngày 30/3 đến ngày 4/4.

Tại xã Quốc Tuấn, địa phương tổ chức gieo thẳng 100% diện tích lúa xuân,

toàn bộ gần 340ha lúa đều lên xanh tốt. Mặc dù chưa phát hiện diện tích lúa bị nhiễm đạo ôn, diện tích rầy gây hại chỉ rải rác với mật độ thấp song những ngày qua các cán bộ của HTX và xã viên thường xuyên kiểm tra đồng ruộng nắm bắt tình hình sâu bệnh để kịp thời xử lý. Ông Phạm Quang Hiến, Giám đốc HTX SXKD DVNN xã cho biết: Trước nguy cơ rầy bùng phát và bệnh LSD quay trở lại, địa phương đã hướng dẫn nông dân kiểm tra, phát hiện những khóm lúa có biểu hiện: thấp lùn, lá xoắn, xanh đậm, cây cứng cằn, dễ nhánh bất thường, rễ ngắn cứng và dậm ngang thì khẩn trương phun phòng, trừ rầy bằng thuốc nội hấp trước khi nhỏ tiêu hủy và tỉa dặm lại bằng cây lúa khỏe.

Tại các xã có mật độ rầy cao, ngoài hướng dẫn cho nông dân dùng thuốc đặc hiệu trừ rầy trên ruộng lúa, cán bộ bảo vệ thực vật của xã còn chỉ đạo bà con cắt cỏ, phun thuốc vệ sinh bờ ruộng, bờ thửa để không còn nơi trú ngụ, phát sinh của rầy và một số loại sâu bệnh khác. Ông Nguyễn Quang Thế, Giám đốc HTX SXKD DVNN xã Vũ An cho biết: Nhằm phòng, trừ rầy có hiệu quả, HTX đã chỉ đạo lực lượng nông gia đình điều tiết nước hợp lý, phân công cán bộ tư vấn cho nông dân những loại thuốc bảo vệ thực vật đặc hiệu, đồng thời tổ chức các điểm cung ứng thuốc bảo đảm chủng lượng cho bà con.

Hiện nay, song song với việc tập trung phòng, trừ rầy để ngăn ngừa bệnh LSD quay trở lại, các địa phương trong huyện Kiến Xương còn tổ chức cho cán bộ chuyên môn và nông dân tăng cường kiểm tra đồng ruộng, nhất là đối với diện tích cấy gieo thẳng BC15, TBR225, các giống lúa để nhiễm bệnh đạo ôn. Khi phát hiện lúa có tỷ lệ bệnh từ 3% trở lên thì tranh thủ thời tiết thuận lợi phun thuốc phòng, trừ ngay. Riêng những ruộng bị bệnh đạo ôn nặng thì hướng dẫn nông dân phải rút, vơ và tiêu hủy lá bị bệnh trước khi phun thuốc và kiểm tra lại sau khi phun được 5 - 7 ngày, nếu thấy xuất hiện vết bệnh mới thì phun thuốc lại lần 2 ngay. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện yêu cầu các địa phương và nông dân thường xuyên tổ chức vệ sinh đồng ruộng, cắt cỏ bờ, dọn mạt dư thừa, các tàn dư thực vật trên đồng ruộng, thu vớt bao bóng, khơi thông dòng chảy để thuận lợi việc chăm sóc lúa và tiêu diệt nguồn sâu bệnh, chuột trú ngụ gây hại cho lúa xuân.

**TRẦN TUẤN - KHẮC DUẤN**

### ► GDP nông nghiệp tăng 4,05%, mức tăng cao nhất trong 13 năm qua



(nhandan.com.vn) Theo công bố của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 3/4, quý I/2018, tốc độ tăng trưởng GDP nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,05%, mức tăng cao nhất trong 13 năm gần đây.

Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản quý I ước đạt khoảng 189,5 nghìn tỷ đồng, tăng 4,18% so với quý I/2017; trong đó, nông nghiệp đạt 143,86 nghìn tỷ đồng, tăng 3,92%; lâm nghiệp đạt hơn 7.065 tỷ đồng, tăng 5,15%; thủy sản đạt 38.569,9 tỷ đồng, tăng 4,96%. Trong 3 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất khẩu nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt gần 8,7 tỷ USD, tăng 9,6% so với cùng kỳ năm trước và đạt 21,4% mục tiêu năm 2018.

Trồng trọt tăng trưởng 5,16%, qua đó tạo động lực giúp ngành Nông nghiệp đạt mức tăng trưởng cao. Riêng mặt hàng lúa gạo, hết quý I, sản lượng lúa cả nước đạt khoảng 11,18 triệu tấn, tăng 571,6 nghìn tấn so với cùng kỳ năm 2017 (tăng 5,4%). Cùng với lúa gạo, một số cây công nghiệp lâu năm, cây ăn quả đã thu hoạch, phần lớn đều đạt sản lượng tăng khá so với năm 2017. Cụ thể, điều đạt 201 nghìn tấn, tăng 30%; hồ tiêu đạt 76,3 nghìn tấn, tăng 9,8%; xoài ước đạt 194,8 nghìn tấn, tăng 6,9%; cam, quýt ước đạt 284 nghìn tấn, tăng 4%...

### ► Thành lập Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa



(chinhpheu.vn) Chính phủ đã ban hành Nghị định số 34/2018/NĐ-CP về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Đây là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách do UBND cấp tỉnh thành lập, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, bảo toàn và phát triển vốn; thực hiện chức năng cấp bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định tại Nghị định này và pháp luật có liên quan. Quỹ bảo lãnh tín dụng hoạt động theo mô hình công ty TNHH một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Đối tượng được Quỹ bảo lãnh tín dụng cấp bảo lãnh tín dụng là các doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và các văn bản hướng dẫn, có tiềm năng phát triển nhưng chưa đủ điều kiện tiếp cận tín dụng ngân hàng ở các lĩnh vực được ưu tiên cấp tín dụng theo quy định tại Nghị định này.

**VŨ THƯ**

# Phòng bệnh cho gia súc, gia cầm

Xác định tiêm phòng vắc-xin cho gia súc, gia cầm là một trong những biện pháp quan trọng phòng, chống dịch bệnh, hiện nay, các địa phương trong huyện Vũ Thư đang khẩn trương tổ chức tiêm vắc-xin phòng bệnh cho gia súc, gia cầm vụ xuân hè năm 2018.

Hiện nay, trên địa bàn huyện Vũ Thư có gần 122.000 con lợn, 594.000 con gia cầm, gần 7.000 con trâu, bò và hơn 24.000 con chó, mèo. Theo kế hoạch, thời gian tiêm phòng vắc-xin đại trà cho đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện diễn ra từ ngày 20/3 đến ngày 10/4; đồng thời, tổ chức tiêm phòng bổ sung vào hàng tháng cho đàn gia súc, gia cầm nuôi mới, đến tuổi tiêm phòng và tiêm sót trong đợt tiêm chính. Đối tượng tiêm phòng gồm: đàn trâu, bò, dê tiêng phòng bệnh tụ huyết trùng, lợn mồm long móng; đàn

lợn mồm long móng; đàn lợn tiêng phòng bệnh dịch tả, phó thương hàn, đờng dậu, tụ huyết trùng, lở mồm long móng; đàn chó, mèo tiêng phòng bệnh dại (tiêm sau khi tiêm phòng cho gia súc, gia cầm); đàn gia cầm tiêm phòng bệnh Newcastle, cúm gia cầm, dịch tả. Phần đầu tỷ lệ tiêm phòng 4 bệnh đó và bệnh lở mồm long móng cho đàn trâu, bò, lợn nái, lợn đực giống đạt từ 90% trở lên; tỷ lệ tiêm phòng bệnh tụ huyết trùng cho đàn trâu, bò tăng từ 10%, phòng bệnh dại cho đàn chó, mèo tăng từ 20% so

với cùng kỳ năm 2017. Tiêm phòng bổ sung các loại vắc-xin khác theo yêu cầu và quy định về chuyên môn để phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm đến tuổi tiêm phòng.

Ông Phạm Hồng Đăng, Trạm trưởng Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện cho biết: Để kết quả tiêm phòng vắc-xin cho đàn gia súc, gia cầm vụ xuân hè năm 2018 đạt kết quả cao, huyện chỉ đạo các ngành chức năng, các địa phương tăng cường tuyên truyền, phổ biến kiến thức và kế hoạch tiêm phòng để nhân dân nắm được chủ trương, kế hoạch,

thời gian và tự giác thực hiện; tăng cường chỉ đạo và tạo điều kiện để bảo đảm cho công tác tiêm phòng dịch được nhanh gọn, triệt để và đạt hiệu quả cao. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ thuật tiêm, cách bảo quản, sử dụng vắc-xin, ghi chép biểu mẫu, hồ sơ thanh quyết toán... cho đội ngũ cán bộ làm công tác thú y, cán bộ trực tiếp tham gia tiêm phòng. Chủ động cung ứng, quản lý, hướng dẫn sử dụng vắc-xin tiêm phòng trên địa bàn huyện; cấp phát vắc-xin tiêm phòng theo tiến độ tiêm phòng của các địa phương báo

đảm yêu cầu kỹ thuật theo quy định trong vận chuyển, bảo quản, sử dụng. Thường xuyên tổng hợp, báo cáo tiến độ thực hiện và kết quả tiêm phòng; tăng cường kiểm tra việc tổ chức thực hiện ở các xã, thị trấn.

Vũ Đoàn là một trong những địa phương của huyện Vũ Thư có số lượng đàn gia súc, gia cầm lớn và luôn thực hiện tốt kế hoạch tiêm vắc-xin phòng bệnh cho đàn vật nuôi định kỳ hàng năm. Ông Đỗ Hữu Khiêm, Chủ tịch UBND xã cho biết: Hiện nay, toàn xã có gần 8.000 con lợn, hơn 57.000 con gia cầm và 275 con trâu, bò. Thực hiện chỉ đạo của huyện về việc tiêm vắc-xin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm vụ xuân hè năm 2018, UBND xã đã thành lập ban chỉ đạo phòng, chống dịch kết hợp với Ban Chăn nuôi và Thú y xã nghiêm túc xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch tiêm vắc-xin cho đàn vật nuôi. Đội ngũ cán bộ làm công tác thú y và cán bộ trực tiếp tham gia tiêm phòng nhanh chóng tổ

chức tiêm vắc-xin cho đàn gia súc, gia cầm; đến nay, kết quả tiêm phòng đạt gần 70% số lượng đàn vật nuôi trên địa bàn.

Cùng với tập trung đẩy mạnh công tác tiêm vắc-xin phòng bệnh cho đàn

gia súc, gia cầm, các địa phương cũng hướng dẫn người chăn nuôi tăng cường vệ sinh, tiêu độc khử trùng khu vực chăn nuôi bằng hóa chất, vôi bột; thường xuyên theo dõi sức khỏe đàn gia súc, gia cầm, phát

hiện sớm vật nuôi mắc bệnh, kịp thời thông báo với cán bộ thú y cơ sở để có phương án xử lý, không để lây lan ra diện rộng nhằm hạn chế tối đa thiệt hại cho ngành chăn nuôi.

**THANH HUYỀN**



Cán bộ thú y xã Vũ Đoàn (Vũ Thư) tiêm vắc-xin phòng bệnh cho đàn lợn.